

Số: /TB-UBND

Ia H'Drai, ngày tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân huyện tháng 8 năm 2021

Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 8-2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021. Đồng chí Võ Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 8/10 Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã.

Sau khi nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021; ý kiến thảo luận đối với các dự thảo: (1) Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; (2) Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9; (3) Báo cáo ước thực hiện kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, địa phương phụ trách trong cuộc họp, thay mặt Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau:

1. Về đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 8 năm 2021.

Các nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 8 được Ủy ban nhân dân huyện triển khai quyết liệt, kịp thời, cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Trong đó, một số nội dung đạt kết quả cao như: Công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ ở chính quyền cấp huyện và cấp xã, được hưởng ứng và tham gia của người dân trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới; tập trung rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới để triển khai thực hiện (kể cả các tiêu chí thành phần); hướng dẫn cho Nhân dân sản xuất nông nghiệp theo đúng thời vụ; theo dõi, xử lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động phương án ứng phó, cứu hộ và ngăn ngừa các thiệt hại phòng chống thiên tai vào mùa mưa, bão; đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn...

Bên cạnh kết quả đạt được còn những hạn chế như: Tiến độ giải ngân đầu tư công chưa đạt kế hoạch; việc triển khai các dự án thu hút đầu tư vào địa bàn còn chậm tiến độ; dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn bò và dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn còn phát sinh. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin điện tử một cửa ở một số Phòng chuyên môn cấp huyện và cấp xã

tuy có chuyển biến nhưng kết quả giải quyết dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 và số hóa hồ sơ điện tử còn thấp.

2. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện⁽¹⁾. Tập trung các biện pháp, giải pháp tốt nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở khu vực Tây Nguyên và trong cả nước. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, báo cáo cấp thẩm quyền (nếu có). Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh thông thường trong mùa mưa, nhất là các bệnh truyền nhiễm.

- Rà soát các nội dung, nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành trong tháng (trong Chương trình công tác năm 2021 thuộc tháng 8 và nhiệm vụ được giao trong tháng 9; trong các Công văn chỉ đạo, Thông báo kết luận giao ban tuần...) để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo quy định. Trường hợp vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chỉ đạo.

- Phổ biến, quán triệt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 đến cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình để phục vụ tốt công tác tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các nhiệm vụ được phân công trong quy chế làm việc liên quan đến ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách hoặc được giao thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực đột phá đã xác định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của từng cơ quan, đơn vị; trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính công ở mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin điện tử một cửa, số hóa hồ sơ. Quá trình thực hiện gắn với kiểm tra, đôn đốc thực hiện thường xuyên cán bộ được cử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Đồng thời, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao kết quả Chỉ số PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công), Chỉ số PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính) thuộc nhiệm vụ của cơ quan, địa phương mình.

¹ Gồm cả các chỉ đạo đã được Ủy ban nhân dân huyện triển khai từ trước đến nay và các chỉ đạo phát sinh từ nay đến hết tháng 9 và thời gian tới để phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế trên địa bàn huyện nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung.

- Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương thực hiện và hoàn thành Trang thông tin điện tử của xã, kết nối với Trang thông tin điện tử huyện.

- Hoàn thành trồng rừng sản xuất tập trung năm 2021 đảm bảo chỉ tiêu được giao, nhất là tại các xã Ia Dom, Ia Toi và tổ chức trồng cây phân tán đảm bảo theo kế hoạch. Hoàn thành dự thảo Kế hoạch trồng rừng sản xuất tập trung giai đoạn 2022-2025 trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi thực hiện.

3. Nhiệm vụ cụ thể

3.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung liên quan để hoàn thành chỉ tiêu trồng 200 ha rừng sản xuất tập trung trước ngày 15/9/2021 và triển khai trồng 40.000 cây phân tán theo kế hoạch; khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trồng rừng tập trung giai đoạn 2022-2025.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai trong mùa mưa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tiếp tục triển khai Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện theo Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 28-TB/TU ngày 22-10-2020. Tham mưu thực hiện tốt công tác di dân nội vùng đến điểm dân cư số 64, xã Ia Toi theo Kế hoạch. Đồng thời, theo dõi kết quả giải trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự thảo Đề án điều chỉnh đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện để báo để chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai kịp thời ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định điều chỉnh đề án.

- Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phát triển cây dược liệu năm 2021 theo chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, phân đầu đến cuối năm 2021 diện tích trồng mới cây dược liệu đạt 100% yêu cầu chỉ tiêu đề ra (7 ha).

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác xây dựng nông thôn mới, việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn. Trong đó, hướng dẫn các xã hoàn thành thủ tục trình cấp thẩm quyền công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo nội dung, thời gian quy định.

3.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, nhất là đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã và Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn (*xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất lâm nghiệp để sản xuất*). Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi hồ sơ đề nghị tỉnh điều chỉnh thu hồi đất tại các điểm dân cư đang được quy hoạch chuyển về địa phương quản lý, làm cơ sở giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sinh sống ổn định. Định kỳ hằng tuần báo cáo kết quả (*tại buổi giao ban giải quyết*

công việc hằng tuần của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện). Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý đối với diện tích đất các Doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện trồng lấn lên đất Ủy ban nhân dân xã quản lý.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, trồng cây ăn quả; đất trồng, đồi núi trọc...nhằm khai thác tốt tiềm năng đất đai gắn với bảo vệ rừng bền vững và sử dụng tốt tài nguyên đất, rừng theo quy định của Luật lâm nghiệp và pháp luật liên quan. Trong đó, tham mưu giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về đất đai đối với các doanh nghiệp đã có chủ trương đầu tư vào địa bàn huyện, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ thời gian khảo sát, đầu tư của các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Dom kiểm tra, bổ sung quy hoạch đất ở cho người dân địa bàn thôn Ia Muung, thôn 4 xã Ia Dom (*hiện đã làm nhà ở ổn định nhưng ngoài vị trí được quy hoạch đất ở*) để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch đất ở trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện nói chung và tại các khu tập kết hàng hóa trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

3.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Theo dõi, bám sát vào Kế hoạch, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo tổ chức tốt việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh các cấp học năm học 2021-2022, kết hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và các nơi tổ chức học tập để đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập và an toàn tại trường học, điểm học tập trên địa bàn huyện.

3.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều hành thu - chi ngân sách hợp lý, tiết kiệm và phát huy hiệu quả; theo dõi tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, phân đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách đã đề ra.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện công trình, dự án trên địa bàn thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật.

3.5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hiện tốt các biện pháp hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa kết hợp với nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đẩy nhanh công tác giảm nghèo; phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn vay vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội

để phát triển kinh tế. Hướng dẫn, đôn đốc các xã rà soát triển khai thực hiện các chính sách liên quan nhằm phấn đấu mục tiêu cuối năm 2021 giảm khoảng 20% hộ nghèo.

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân xã Ia Toi để triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo quy định đối với những hộ di dân đến điểm dân cư số 64, xã Ia Toi từ đầu năm đến nay, để người dân ổn định cuộc sống.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời các Công ty, doanh nghiệp đăng ký đưa người vào địa bàn huyện phải đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp chưa đảm bảo an toàn hoặc dự báo nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện thì kiên quyết chưa đồng ý và đề nghị các đơn vị muộc đưa người vào địa bàn huyện phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định và vào địa bàn trong thời gian thích hợp.

3.6. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra

- Tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết kịp đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Rà soát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khắc phục triệt để các sai phạm, tồn tại hạn chế đã được chỉ ra sau thanh tra, kiểm toán.

3.7. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo chuẩn bị các điều kiện liên quan để tổ chức và hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục để đáp ứng nhu cầu giáo viên cho năm học mới 2021-2022 (*hoàn thành trước 15/9/2021*).

- Chủ động đôn đốc các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục thực hiện Chuyên đề năm 2021 “*học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững*”. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*”, nhất là tập trung xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan ảnh hưởng đến đời sống của người dân; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn và khắc phục những tồn tại trong công tác cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ sau kết quả kiểm tra của Đoàn công tác Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, Ủy ban nhân dân xã Ia Đal đề rà soát, lập hồ sơ thành lập Hội người cao tuổi tại các xã để tiến tới thành lập Hội người cao tuổi huyện Ia H'Drai.

3.8. Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện

- Giám sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng nghiệm thu, thanh toán theo quy định, đảm bảo kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2021.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh Covid-19 để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai công tác đấu giá đất đối với các lô đất đủ điều kiện đấu giá trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện để thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng lập hồ sơ đấu giá đất khu vực phía Bắc huyện (*khu vực đối diện với Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện*).

3.9. Trung tâm Y tế huyện

- Thường xuyên theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nghiêm ngặt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của huyện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; làm tốt công tác y tế dự phòng, an toàn thực phẩm; không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa.

3.10. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, dịch tả lợn Châu Phi nhằm dập dịch không để lây lan, không để tiếp tục phát sinh trên địa bàn huyện. Đồng thời triển khai, hoàn thành việc tiêm phòng vắc xin dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò theo quy định.

3.11. Hạt Kiểm lâm huyện

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và kiểm tra, đôn đốc các Chốt Kiểm soát liên ngành trên địa bàn, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của Luật lâm nghiệp, nhất là khu vực lòng hồ thủy điện Sê San, khu vực giáp với huyện Sa Thầy, Lương Sơn, Thác nước....

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán trên địa bàn để đảm bảo trồng cây nào sống cây đó theo quy định.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Đal hoàn thành trồng 17,1 ha rừng tại tiểu khu 726, thôn 3 xã Ia Đal. Phối hợp với cơ quan liên quan trong quá trình điều tra, cung cấp hồ sơ vi phạm để phục vụ xử lý các trường hợp lấn chiếm đất rừng sản xuất tại 726, thôn 3 xã Ia Đal. Phối hợp trong quá trình kiểm tra thực địa, cung cấp số liệu, bản đồ liên quan đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân các xã quản lý để tham mưu Ủy ban nhân dân huyện hướng xử lý đối với từng loại đất rừng hiện có (*bao gồm diện rừng và đất lâm nghiệp theo Kế hoạch giao rừng gắn với giao đất; rừng trên đất lâm nghiệp không đủ tiêu chí thành rừng; rừng tự nhiên hiện có ngoài diện tích trong kế hoạch giao rừng gắn với giao*

đất; Số diện tích rừng không phù hợp với kết quả kiểm kê rừng 2014, kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2020).

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất ngay khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung đề nghị dừng triển khai tại Công văn số 1155/UBND-TH ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

3.12. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Kịp thời tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người trong thời gian chuyển mùa; các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để người dân tích cực phối hợp chính quyền địa phương tham gia phòng chống dịch bệnh (*nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, dịch tả lợn Châu Phi...*); tuyên truyền về các mô hình sản xuất nông nghiệp hoạt động có hiệu quả của người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn

3.13. Công an huyện:

- Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện diễn ra trong tháng.

- Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các loại xe độ chế, phương tiện nông nghiệp (máy cày) tham gia vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các Đoàn biên phòng trên địa bàn thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, đường mòn, lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép và các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo quy định.

3.14. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo Kế hoạch; Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng tham gia nhập ngũ. Tham mưu tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đối với công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Ia Đal.

Thông báo đến các cơ quan và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (*lồng ghép vào phần I của Báo cáo định kỳ hằng tháng của các đơn vị*) để Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Công an huyện;
- Ban chỉ huy Quân sự huyện;
- Hạt kiểm lâm huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TL. CHỦ TỊCH
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Hoài Nam